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                  Hafnarfjörður
14. febrúar 2022

 Nýtt deiliskipulag fyrir Reykjanesbraut – umsögn vegna athugasemda. 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 8. desember 2021 að auglýsa nýtt 
deiliskipulag fyrir Reykjanesbraut í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir tvöföldun Reykjanesbrautar með tengibraut sem mun þjónusta 
iðnaðarsvæðið í Kapelluhrauni og Hellnahrauni og afmarkast frá afleggjara til Krýsuvíkur að 
sveitarfélagsmörkum Hafnarfjarðar og Voga alls 5.6 km. Deiliskipulagið var auglýst tímabilið 
13.12.2021-24.1.2022. Athugasemdir bárust.

1.  Athugasemd dags 24. janúar 2022 frá Sjónveri. 

Efni: Athugasemdir við deiliskipulagstillögu um tvöföldun Reykjanesbrautar. 

Fasteignin: Straumur, landnr. 123175

Með bréfi þessu eru gerðar athugasemdir við deilliskipulagstillögu Hafnarfjarðarbæjar 
sem samþykkt var 8. desember sl. um tvöföldun Reykjanesbrautar er snúa að breyttri 
aðkomu að Straumi. Samkvæmt tillögunni er lagt til að áfram verði T-gatnamót að 
Straumi og að eingöngu verður hægt að beygja til hægri af og inná Reykjanesbraut og 
þeim sem aka frá frá Straumi verður gert að aka í vesturátt að fyrirhuguðum mislægum 
gatnamótum við Rauðamel og snúa þar við til að aka aftur í átt að Reykjavík. Er þessi 
tillaga sett fram til þess að auka umferðaröryggi á Reykjanesbraut og tekur undirritaður 
undir það af heilum og að slíkt sé nauðsynlegt. Hins vegar telur undirritaður algjörlega 
óásættanlegt að ekki sé hægt að standa betur að því að tryggja greiða leið að Straumi 
og telur að þessi tillaga sé tæplega til þess fallin að tryggja aukið öryggi farþega 
Reykjanesbrautar. Fram kemur að í deiluskipulagstillögu að tilgangur mislægra 
gatnamóta við Rauðamel séu framtíðar tenging við Straum og vegna 
framtíðaruppbyggingar við Óttarsstaða- og Lónakotsland. Hinsvegar kemur ekki fram 
hvernig sú tenging á að vera og útfærsla á henni með tilliti til röskunar á landi og því 
lífríki sem í kringum Straum er.  Þar af leiðandi liggur það algjörlega í lausu lofti hvernig 
þetta verður tryggt og hvenær. Fyrir liggur að stefnt er á uppbyggingu í Straumi og má 
ætla að þegar þeirri uppbyggingu sé lokið að um 300-600 bílar aki að og frá Straumi á 
degi hverjum og því mikilvægt að aðgangur og öryggi akandi vegfarenda sé tryggt til 
framtíðar með það í huga, sem hægt er að draga í efa að gert sé með að- og fráreinar 
inn á Reykjanesbrautar eins og fram kemur í tillögunni geri það. 
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Vill undirritaður leggja til að skoðað verði að sú hjóla og gönguleið sem á að leggja frá 
Álhellu verði samhliða gerð akfær í báðar áttir.  Með því væru T-gatnamótin að Straumi 
ekki lengur nauðsynleg og aukið umferðaröryggi falið í því að ekki þufri að aka beint 
útaf og inná Reykjanesbrautina á stuttum að- og fráreinum. Einnig myndi það gera að 
verkum að minni röskun yrði í kringum Straumstjarnirnar og náttúrulífið þar í kring þar 
sem ekki þyrfti að taka land undir að- og fráreinar. Með þessari breytingu myndi akstur 
að Straumi fara í gegnum mislægu gatnamótin við Straumsvík bæði í átt að Straumi og 
þegar ekið er frá Straumi. 
Undirritaður fagnar því að mikið er lagt uppúr því að tryggja göngu- og hjólaleiðir á 
þessu svæði enda fallegt útivistarsvæði. 
Virðingarfyllst, f.h. Sjónvers 

Svar við athugasemd. 

Við útfærslu á deiliskipulagstillögunni var lögð mikil áhersla á umferðaröryggi enda er 
Reykjanesbrautin mjög fjölfarin leið. Til að auka umferðaröryggi er gert ráð fyrir að breikkun á 
núverandi vegstæði rúmi alls fjórar akstursgreinar, tvær í hvora átt ásamt tilheyrandi 
umferðarmannvirkjum, öryggissvæðum og tæknibúnaði sem fylgir slíkum mannvirkjum. 

Umferð um brautina hefur aukist talsvert undanfarin ár og flest alvarleg slys og banaslys 
gerðust vegna framanákeyrslu. Það er því lykilatriði að þessi framkvæmd fækki slysum.   

Eitt af markmiðum endurskoðunar aðalskipulags Hafnarfjarðar, sem nú stendur yfir, er að 
auka framboð á landsvæði til atvinnuuppbyggingar. Gengið hefur verulega á núverandi 
atvinnusvæði og er stefna sveitarfélagsins að taka til skipulags landsvæði norðan og sunnan 
við Reykjanesbraut vestan við Straum. Í því samhengi er brýnt að gera ráð fyrir mislægum 
gatnamótum norðan Rauðamels sem geta þjónað þeirri umferð sem slík svæði kalla á og að 
sama skapi að tengjast framtíðar hafnarsvæði og Straumi. Þess ber þó að geta að um er að 
ræða deiliskipulag en hönnun gatnamótana liggur ekki fyrir á þessu stigi. 

Að Straumi verða því áfram T-gatnamót til að tryggja aðkomu að Straumi og áframhaldandi 
aksturs til vesturs. 

Hafa ber í huga að tenging við Straum er til bráðbirgða á meðan að útfærslur við 
Rauðamelsgatnamótin hafa ekki en verið hönnuð. Á þessum tímapunkti er því ekki er hægt 
að taka út T- gatnamót við Straum. Það þarf að tryggja tengingu frá Straumi í átt að 
Reykjanesbæ til vesturs en umrædd gatnamót hafa verið færð örlítið til vesturs til að tryggja 
að lengd afreinar uppfylli öryggisstaðla. 

Göngu- og hjólatenging sem sýnd er á uppdrætti er í samræmi við gildandi aðalskipulag 
Hafnarfjarðar og ekki er gert ráð fyrir akandi umferð um þessa tengingu. 

Við gerð frummatsskýrslu, sem fylgdi við gerð aðalskipulagsbreytingarinnar, sem þetta 
deiliskipulag kallaði á, var lagt mat á umhverfisþátt framkvæmdanna. Vegna sérstöðu 
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Straumstjarna var reynt að útfæra tengingu að Straumi þannig að tjörnum yrði raskað sem 
minnst.  Þar voru 2 kostir metnir og lagðir fram og kom í ljós að sá kostur sem síðar var 
kynntur i framlagðri deiliskipulagstillögu var tenging sem var kölluð 1b, tengingin fór að litlu 
leyti útí tjarnirnar og var talin jákvæð og var þar reynt að bregðast við hugsanlegu raski og  
lágmarka umhverfisáhrif eins og kostur er.   

Það kemur hins vegar á óvart hversu marga bíla Sjónver, áætla að hægt sé að koma að 
Straumi daglega þar sem lóðin er einungis 3000 fm. Það er nánast óhugsandi að hægt sé að 
koma fyrir öllum þessum bílum miðað við stærð lóðarinnar.  

Lögð verður áhersla á að vanda skuli allan frágang svæða, sem raska þarf við framkvæmdina.  
Lámarka verður allt rask á gróðri, jarðvegi og hrauni, allt svæðið verður aðlagað og mótað að 
landslagi og uppgræðsla miðast að því að endurheimta staðargróður með að safna saman 
mosa og gróðursvörð úr vegstæði og nota í frágang. 

Áhrif deiliskipulagsins eru talin vera jákvæð á umferðaröryggi og jákvæð í tengslum við 
útivist þar sem nýjar hjóla- og gönguleiðir tengja saman svæðin.  



Hafnarfjarðarbær|Umhverfis- og skipulagssvið|Norðurhellu 2|220 Hafnarfjörður|Sími 585 5500|Kennitala 590169-7579|www.hafnarfjordur.is

2. Athugasemd dags 21. janúar 2022 frá Rio Tinto á Íslandi hf.  ISAL Straumsvík.  
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Svar við athugasemd. 

Í samræmi við framkomnar athugasemdir Rio Tinto á Íslandi mun Hafnarfjarðarbær draga til baka 
auglýsta tillögu hvað varðar nýja vegtengingu norðan Reykjanesbrautar, við aðkomu álversins, þar til 
frekari umræða mun eiga sér stað um framtíðaráætlanir svæðisins eins og carbfix og þeim áætlunum 
sem eru um hafnarframkvæmdir í Þórðarvík og Straumsvík. 

Þetta þýðir að mörk skipulagssvæðis á þeim stað munu ekki breytast, eins og auglýst tillaga gerði ráð 
fyrir, og nýr og uppfærður uppdráttur sýnir. Tengingin verður því óbreytt á umræddum stað. 

Þess ber að geta að í auglýstri tillögu var einnig gert ráð fyrir göngu- og hjólastíg norðan 
Reykjanesbrautar sem kallaði einnig á lítillega breytt mörk deiliskipulagsmarka Rio tinto en þau eru 
til þess að koma fyrir umræddum stíg en hann er einmitt einnig sýndur á deiliskipulagsuppdrætti 
álversins frá 2003. 

Auglýst tillaga hefur verið leiðrétt í samræmi við fyrrgreind svör ásamt breytingaruppdrætti sem 
sýnir lítillega breytt mörk norðan Reykjanesbrautar. 

Þar sem skipulagstillagan hefur ekki breyst í grundvallaratriðum er ekki talin þörf á að auglýsa aftur 
heldur auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar með áberandi hætti þar sem kæruheimilda er getið. 

Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðarkaupstaðar


